
เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
วิวัฒน์  วนรังสิกุล 

องค์ความรู้จะก้าวไกล...  
ถ้าหมออนามัยทำวิจัยเป็น 

อดิเรก เร่งมานะวงษ์ 
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  หากลองสวมแว่นจิตวิเคราะห์∑’Ëว่าด้วยความต้องการของมนุษย์

ตามแนวคิด “ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories)” ของมาสโลว์  

(Abrahum Maslow) ∑’Ëมอง “ความต้องการของมนุษย์” ว่าเª็นความ

ต้องการ∑’Ëเร’ยงลำด—∫จากระด—∫พื้นฐาน∑’Ëสุด  ไม่ว่าจะเª็น อากาศ อาหาร 

น้ำ ยาร—กษาโรค ∑’Ëอยู่อาศ—ย ฯลฯ ไªสู่ความต้องการ∑’Ëซ—∫ซ้อนมากขึ้น อย่าง 

ต้องการการยอมร—∫จากส—งคม  เก’ยรติยศชืËอเส’ยง ตลอดจนต้องการ∑’Ëจะ  

เติมเต็มความสม∫ูรณ์ให้ช’วิต∑—้ง การศึกษา หน้า∑’Ëการงาน และ∑ร—พย์สิน-

ศฤงคาร...     

  มนุษย์ªุถุชนคนªกติโดย∑—Ëวไªก็ล้วนเต∫ิโตพาก—นม’วิถ’ช’วิตไªตาม

ข—้นและตอนด—งว่า ©ะน’้แล้ว จะแªลกอะไร∑’Ëหมออนาม—ยหนุ่มใหญ่ว—ยต้น �0 

คนหนึËง ผู้ม’องคาพยพแค่ กว้างศอก ยาววา หนาคื∫ จะไม่หลุดเข้ามาอยูใ่น

วงโคจรแห่งว—ฏฏะของ “ความต้องการ” ∑’Ëเขากล้า∫อกว่า การได้ก้าวย่างเข้า

มาสู่ความเª็น “หมออนามัยนักวิชาการ” ∑’Ëม’งานวิจ—ยน่าจ—∫ตา ผ่านเว∑’

นำเสนอผลงานวิชาการจนเลืËองลือก—นในแวดวงว่าเª็นน—กล่ารางว—ลตามเว∑’

ต่าง ๆ อย่างไม่น้อยหน้าใคร น—้น   แต่เดิมเขาม’หล—กหมุดเ∫ื้องต้นตรง∑’Ë... 

ต้องการได้รางวัล อยากขึ้นไปนำเสนอผลงานบนเวที !     

  ต่างก็ตรง ณ ว—นน’ ้  เมื Ëอว—นว—ยมาถึงช่วง∑’ Ëวุฒิภาวะเติ∫โตขึ ้น   

ความต้องการพื้นฐานในช’วิตระด—∫ต่าง ๆ ได้ร—∫การตอ∫สนองจนไม่ตืËนเต้น

ก—∫ชืËอเส’ยงเก’ยรติยศอ’กต่อไª  เขาคนน’้ได้เลือก∑’Ëจะนำพาต—วเองไªสู่เส้น-

∑างของ “การให้” พยายามเชืËอมโยงเครือข่ายเพืËอพ—ฒนาองค์ความรู้ด้วย

งานวิชาการ โดยมุ่งหว—งจะให้เหล่าเพืËอนหมออนาม—ยได้... ทำวิจัยเป็น ! 

 

 

ฤๅหมออนามัยจักเป็น “นักวิชาการ” ได้เพียง... แค่ชื่อ !    
 

  เมืËอเจอะเจอคำว่า “นักวิชาการ”  ในมิติใดมิติหนึËงของการร—∫รู้ 

ภาพ∑’Ëผุดขึ ้นมาในห้วงนึกของใคร ๆ ก็คือ ∫ุคคลผู้เจนจ—ดในศาสตร์ใด

ศาสตร์หนึËงเª็นอย่างสูง ∫้างเª็นกูรู∑’Ëล่วงรู้ไªหมด∑ุกแขนงหรือเช’Ëยวชาญ

ในการวิเคราะห์วิจารณ์ªัญหาใดªัญหาหนึËงจน∑ะลุªรุโªร่ง น—Ëนไม่น—∫รวม

ถึงความเª็นมนุษย์พ—นธุ์หนึËง∑’Ëคงกระพ—น∑างการศึกษา พ่วงªริญญาพา

ด’กร’ติดต—วไม่ตËำกว่าสองใ∫  ไหนจะ∫ุคลิกล—กษณะ∑’Ëเคร่งขรึมดูด’ม’ภูมิ  

อ’กเล่า ! 

  ∑ว่า น—Ëนอาจเª็นแค่ภาพนิมิต∑’Ëติดอยู่ในใจของคนนอกแวดวง

เ∑่าน—้น  เพราะแ∑้จริงแล้ว  ในหลายต่อหลายหน่วยงาน น—กวิชาการก็คือ

เขาคนนี้ได้เลือกที่จะ

นำพาตัวเองไปสู่เส้น-

ทางของ “การ ให้ ” 

พยายาม เชื่ อม โยง

เครือข่ายเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ด้วยงาน

วิชาการ โดยมุ่งหวัง

จะให้เหล่าเพื่อนหมอ-

อนามัยได้... ทำวิจัย

เป็น ! 

                   /กรกฎาคม - สิงหาคม  2554 5



ตำแหน่ง∑’Ëถูกกำหนดขึ้นมาเพืËอให้

∑ —นก —∫กระแส∑’ Ëแªรผ —นตรงก —∫

∑ฤษฎ’การพ—ฒนาและการ∫ริหาร-

จ—ดการองค์กร  โดยเ©พาะหน่วย-

งานราชการ∑’ Ëพาก—นถือว่าน’ Ëเª็น

ตำแหน่งภาค∫—งค—∫ม’ไว้เพืËอขยาย

กรอ∫และช่วยขย—∫อ—ตราเงินเดือน

ให้ก—∫∫ุคลากรในส—งก—ด  ซึËงถ้าไม่

หน้ามืดตาม—วออกมาªกª้องอู่ข้าว-

อู ่น ้ำต —วเอง  ย ืดอกยอมร —∫แ∫∫

น—กเลงก็จะได้ข ้อมูลตามจริงว่า  

น—กวิชาการส่วนใหญ่น—้น... ทำงาน

วิชาการไม่เป็น !  

  เหตุผลส่วนใหญ่∑’Ë∑ำให้

เกิดภาวะ  “นักวิชาการแค่เพียง

ชื่อ” ขึ้นได้น—้น คงเพราะการเข้าสู่

ตำแหน่งน—กวิชาการของ∫ุคลากร  

∑’Ëส—งก—ดหน่วยงานราชการคือการ

สอ∫เพืËอªร—∫เªล’Ëยนตำแหน่ง จาก

เดิมเª็นเจ้าพน—กงานหรือเจ้าหน้า∑’Ë

ก ็สอ∫ชิงตำแหน่งแล้วผ่องถ่าย

เªล’Ëยนสายงานไªเª็นน—กวิชาการ !    

  “นกัวชิาการสาธารณสขุ” 

เª็นต—วอย่าง∑’Ëเห็นภาพได้ช—ดเจน

∑’Ëสุดถึงมรรควิธ’∑’Ëจะนำไªสู่ความ

ก้าวหน้าในหน้า∑ ’ Ëการงานของ

∫ุคลากรสายสุขภาพระด—∫ªฏิ∫—ติ

งาน  ไต่เพดานความก้าวหน้าได้ก็

ด้วยการสอ∫ªร—∫เªล’Ëยนตำแหน่ง 

หากลองªรายตามองไªย—งน—กวิชา-

การตามหน่วยงานสาธารณสุข

ระด—∫ªฐมภูมิของน่านฟ้าเมืองไ∑ย

โดยเ©พาะสถาน’อนาม—ย ก็จะพ∫

ว่าเกือ∫∑— ้งหมดล้วนแล้วแต่เคย

เª็น  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข-

ชุมชน”  มาก่อน  งาน∑’Ëผ่านมาก็

คุ ้นชินก—∫เรื Ëองการให้∫ริการและ

ดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่คนใน

ชุมชนก็แค่น—้น อะไรคืองานวิชาการ

ก—นแน่  เข’ยนโครงการเพื Ëอของ∫-

ªระมาณ  ?  ∑ำแผนผ —งข ้อมูล -

รายงานสถิติการเจ็∫ª่วย  ? สอน

สุขศึกษา ? ฯลฯ น—Ëนใช่งานวิชาการ

แล้วละหรือ  ?  ถึงแม้  ก.พ.  จะได้

กำหนดมาตรฐานโดยแ∫่งและแยก

∫∑∫า∑หน้า∑’Ëความร—∫ผิดชอ∫ของ

น—กวิชาการสาธารณสุขไว้ให้ช—ดเจน

แล ้วก ็ตาม  แต ่พอเจอะเจอก —∫

ภารกิจหนึËง น—Ëนคือ “ต้องทำวิจัย

และผลงานวิชาการ”  เพ’ยงแค่น’้ก็

∑ำเอาเหล่าน—กวิชาการหน้ามืด

ตาลายคล้ายจะเª็นลมแ∑∫จะล้ม-

ตึงก—นระนาว  เกิดอาการ  “กลับ  

ตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก็ไปไม่  

ถึง”  อย่างถ้วน∑— Ëวแ∑∫∑ุกต—วคน  

ซ ึ Ëงหมายรวมถึง  “อดิเรก เร่ง-  

มานะวงษ์” ∑’Ëªัจจุ∫—นกำล—งครอง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข-

ชำนาญการ  แห่งสถานีอนามัย

โนนเสลา อำเภอภูเขียว จังหวัด

ชัยภูมิ  คนน’้ด้วย !  

 

  “ตัวผมนี่เริ่มทำงานปี 33  

เป็นเจ้าพนักงานฯ ก็ทำไป ๆ ตอน

นั้นในเรื่องวิชาการมันก็ยังไม่ค่อย

จ๋าเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่งานของ

เราเน้นการให้บริการ ส่วนในเรื่อง

การประเมินผลการสังเคราะห์การ

วิเคราะห์ข้อมูลนั้นยังไม่มีอะไรมาก

หรอก ส่วนใหญ่เราก็ทำในลักษณะ

ของวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติง่าย ๆ 

แล้วนำเสนอเป็นกราฟเป็นแผนผัง

ไป ถ้าถามถึงจุดเริ ่มของผมมันก็

เกิดขึ ้นตรงการปรับตำแหน่งครับ  

คือคนส่วนใหญ่นี ่จะชอบการบีบ  

บังคับใช่มั้ยพี่ ผมก็ยังงั้นแหละ พอ

มันมีกรอบอัตรากำลังให้เราข้ามไป

ดำรงตำแหน่งที่มันก้าวหน้าได้ด้วย

วิธีการสอบโดยต้องมีวุฒิปริญญาตรี 

พอสักประมาณปี 34 – 35 ผมก็ไป

เรียน มสธ. เพื่อเอาวุฒิปริญญาไว้

รอสอบ ก็เหมือนที่บอกแหละพี่ว่า

เราหมายตาตำแหน่งนักวิชาการ  

ไว้ ผมว่านะ เจ้าพนักงานฯ แทบ

ทุกคนก็คิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละเนาะ 

ตอนนั ้นก็เห็นประกาศของ ก.พ. 

มาบ้างว่าคุณสมบัติของนักวิชา-

การสาธารณสุขเป็นยังไง แต่ไม่
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ค่อยเข้าใจ  วิจงวิจัยทำยังไงไม่รู ้

หรอก ถ้าใครเรียน มสธ. คงจำได้

ว่าตอนอบรมเข้ม มีหัวข้อหนึ่งว่า

ด้วยการวิจัย ใครจะมาอบรมเข้มที่ 

มสธ. อาจารย์เขาจะบอกว่าให้ทำ

โครงการวิจัยมาด้วย 1 เรื่อง ผมก็

ทำเรื่องความรู้การใช้ยงใช้ยา แต่

เราไม่รู ้หรอกนะว่ามันถูกหรือไม่  

ถูกเพราะเราไม ่ม ีพ ื ้นฐานไม ่ม ี

ประสบการณ์อะไรมาก ่อนเลย 

กระบวนการวิจัยที่อ่านจากตำรา

มันก็อ่านเพื่อสอบเท่านั้น มันเข้าใจ

ยาก ไม่เห ็นภาพ ที ่ผมทำมันก็

คล้ายเป็นสรุปโครงการนะพี่ พอ

เราย้อนกลับไปดูแล้วมันไม่ใช่งาน

วิชากงวิชาการอะไรเล้ย จบมา

แบบงง ๆ (ห—วเราะชอ∫ใจ) จบมา

พอดีมีการเปิดสอบแล้วก็ได้ ปี 37 

ได้ปรับตำแหน่งเป็นนักวิชาการ-

สาธารณสุข ตอนนั้นผมอยู่ที่สถานี-

อนามัยกุดจอก อยู่ที่อำเภอภูเขียว

นี ่แหละ เราก็มานั ่งทับตำแหน่ง  

นักวิชาการอยู่นะ แต่ก็ยังทำวิจัย  

ไม่เป็นอยู ่ดี งานที ่ทำก็แบบเดิม   

ให้การดูแลรักษาเหมือนตอนเป็น

เจ้าพนักงานฯ ทำรายงานอะไรก็มี

แบบฟอร์มมาให้จากจังหวัดจาก

อำเภอ เขาให้ทำอะไรก็ต้องว่าตาม

นั้น นโยบายก็เอาของเขามา เขาบอก 1 – 2 – 3 – 4   พอเป็นแบบนี้ผมก็

เริ่มมีคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะว่างานที่เราทำมันเป็นนักวิชาการตรง

ไหน พอดีผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการใน

เวทีประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุขระดับเขตของเขต 5 ที่มี 4 จังหวัด

สมาชิกคือ ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์  นครราชสีมา ปีนั้นจังหวัดสุรินทร์เป็น

เจ้าภาพ ผมว่าตรงเวทีนั้นแหละน่าจะเป็นตัวจุดประกายในเรื่องการทำงาน

ทางด้านวิชาการของผมจริง ๆ ผมไปนั่งฟังก็เห็นพวกน้อง ๆ ที่เขาเป็นเจ้า-

พนักงานธรรมดาบ้าง มีพี่ที่เขาอยู่จังหวัดบ้าง เขาพากันไปนำเสนอผลงาน  

แล้วเขาก็ดูดีมากเลยพี่ ตอนนั้นผู้ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คืออาจารย์ที่  

มาจากมหิดล คนที่นำเสนอเขาก็ทำเรื่องง่าย ๆ นะ คือเขาเอาข้อมูลทาง

ระบาดมานั่งดูแล้ววิเคราะห์ มันก็เป็นข้อมูลเชิงสำรวจนะ แต่เขาเก่งที่ทำ

มันเป็นงานวิชาการขึ้นมาได้ พอเราเห็นก็ว่า เอ้อ ! ของมันเจ๋งนะ เราก็ตั้ง

ภาพฝันไว้แต่นั ้นเลยว่าอยากทำให้ได้อย่างนั้นบ้าง คือมันอาจจะไม่ใช่

ทะเยอทะยานนะ แต่ว่าคล้าย ๆ เป็นความตื่นเต้นท้าทายมากกว่า คือเรา  

ก็อยากเดินไปรับรางวัลตรงนั้นบ้าง แล้วตอนนั้นเขามีรางวัลใหญ่เป็นสิ่งล่อ

ใจด้วย คนที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้ไปเกาหลีด้วยนะ (ห—วเราะเส’ยงด—ง) แต่พี่

ครับ จริง ๆ แล้วของรางวัลที่ได้มามันก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่จำเป็นมากนักหรอก  

ที่มันเป็นแรงบันดาลใจจริง ๆ ก็คืออยากมีส่วนร่วม อยากให้อาจารย์ติงาน

ของเราบ้าง คือมันเป็นเกียรติของเรานะพี่ที่ถึงแม้จะโดนวิจารณ์แต่ก็ถือว่า

อาจารย์เขาได้หยิบงานของเรามาอ่าน กลับมาผมก็เริ่มตั้งใจว่าจะทำวิจัย

แล้วครับ ไว้เตรียมส่งประกวดในเวทีฯ ครั้งต่อไป” 

 

  หมอหนุ่มมาดนิËงย้อนเล่าเรืËองจริง∑’Ëเª็นเสมือนจุดเริËมของช’วิต  

“หมออนามัยนักวิชาการ” ∑’Ëน—∫นิ้วเวลาจากว—นน—้นจนถึงว—นน’้ได้... 17   ªี

แล้ว !    

 

 

ค้นหาไม่มีหยุด...  ย่อมจะผุดบังเกิด  
 

  หล—งกล—∫จากสุริน∑ร์คราน—้น ชายหนุ่มก็พกความ

หว—งมาเต็มกระเª๋าใจ ขอต—้งหล—กใหม่แล้วเดินหน้า∑ำงานวิจ—ย 

พยายามสร้างแ∫∫ส—มภาษณ์ไว้ใช้เª็นเครืËองมือในการเก็∫

ข้อมูล ลองเอางานเก่า ๆ ของคนอืËน∑’Ëเคยเª็นผลงานวิชาการ-

ด’เด่นมาเª็นแนว∑าง แต่คงเพราะเª็นล—กษณะของการเร’ยนรู้

แ∫∫ครูพ—กล—กจำ  ไม่ม’ผู ้ใดคอยช’้แนะ∑’Ëช—ดเจนและถูก∑าง

ตลอดจนไม่ม’กระ∫วนการ∑’Ëตอ∫โจ∑ย์ได้จริง ๆ    ใน∑’Ëสุด ªี 
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25�2 หนุ่มแว่นผู้แสนมุ่งม—Ëนก็พาต—ว

เองไªฝากฝังเª็นศิษย์ ณ สำน—ก

มอดินแดง  เข ้าร —∫การศึกษาใน

ระด—∫ªริญญาโ∑∑’ Ëคณะมนุษย-

ศาสตร์และส—งคมศาสตร์  มหา-

วิ∑ยาล—ยขอนแก่น  ในสาขาส—งคม-

ว ิ∑ยาการพ—ฒนา  โดยหว—งใจไว ้ 

ว่าจะนำความรู้∑’Ëได้ในระด—∫มหา-

∫—ณฑิตมาช่วยเติมเต็มความเª็น  

น—กวิชาการให้ช—ดเจนและเª็น “ตัว

จรงิ” มากข้ึน !  

 

  “ช่วงเวลาที ่ผมไปเรียน 

ผมใช้เวลา 2 ปีกว่า ๆ ที่ผมเรียน

เรื่องการวิจัยนี่ ได้เรียนหมดทั้งใน

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมัน

ก็เหมาะสำหรับเราที่ชอบในเรื ่อง

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะ

บางสิ ่งบางอย่างมันตอบในเรื ่อง

ของตัวเลขไม่ได้ บางครั้งในเรื ่อง

ชุมชนมันก็มีสิ่งต่าง ๆ ที่จะเก็บเป็น

ตัวเลขไม่ได้ จบมาก็พอดีย้ายไปอยู่

สถานีอนามัยภูดิน ซึ ่งอยู ่ในเขต

ตำบลโนนสะอาดเหมือนที่กุดจอก

แหละครับ เราก็เริ ่มลงมือทำวิจัย

ในพื้นที่เลย วิธีการและชิ้นงานที่

ออกมามันก็มีรูปแบบเหมือนวิทยา-

นิพนธ์เป๊ะ มีสมมติฐานมีขั้นตอน

ต่าง ๆ เหมือนหมดเลยนะ ผมทำ

เรื ่องบัตรทอง ที่สนใจทำเรื ่องนี้ก็

เพราะกระแสครับ ตอนนั ้นมันมี

เร ื ่องบัตรทองเข้ามาใหม่ไงครับ 

ชาวบ้านเขาก็สับสน มีการ refer 

ข้ามขั้นตอน ผมเลยสนใจอยากทำ

เรื่องนี้ เราอยากรู้เรื่องการใช้บริการ

ทางการแพทย์ อยากดูความพึง-

พอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อ สอ. 

ด้วยว่าเขารู้สึกกับเรายังไง ตอนนั้น

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผมทำเอง

เลย ไม่มีที่ปรึกษา อาศัยความรู้ที่

เรียนมานั่นแหละ หลังทำวิจัยเสร็จ

ก็ส่งเข้าประกวด ซึ่งมันก็เป็น step  

นะ คือต้องเร ิ ่มจากส่งไป สสจ. 

ก่อน คือจังหวัดนี่ก็จัดทุกปีเหมือน

กัน ผมส่งไปก็ได้ที ่ 3 ก็ผ่านคัด-

เลือกให้เข้าไปร่วมนำเสนอผลงาน

บนเวทีวิชาการระดับเขตตอนปี 45 

แต่ไประดับเขตนี ่ไม่ได้รางวัลนะ  

แค่งานของเราได้เผยแพร่ก็ดีใจแล้ว  

อย่างน้อยก็ได้ขึ ้นเวที สั ่นมากพี่  

อาจารย์ก็วิพากษ์งานของเรา เราก็

เก็บสิ่งที่อาจารย์วิพากษ์ไว้ อะไรที่

เราปรับแก้ได้เราก็จะทำ ก็ถือเป็น

บทเรียนสำหรับเราไปปรับปรุงการ

ทำงานในครั้งต่อ ๆ ไปได้”  

 

  ถ ึงแม ้จะพลาดรางว —ล  

แต่น—Ëนไม่ใช่เรืËองน่าตระหนก∑’Ëต้อง

ยกมาต’อกชกต—ว รุ่งªี 25�� อดิเรก

ก็เริ Ëมหาแหล่ง∑ุนและเสาะแสวง

เพืËอคลำ∑างไªสู่การฟูมฟัก∑—กษะ

และหล—กการในการ∑ำวิจ—ยให้ถูก-

ต้องสม∫ูรณ์อ’กคร—้ง  

 

  “คือทาง สวรส. (สถา∫—น-

วิจ—ยระ∫∫สาธารณสุข  :  ผู ้เข’ยน)  

สาขาภาคอีสานเขาประกาศให้  

ทุนทำวิจัยมาเป็นหนังสือเวียนที ่

จังหวัด ในประกาศนั้นบอกว่าใคร

สนใจให้ส ่งโครงร่างการวิจ ัยไป  

ตอนนั ้นเราเป็นเด็กมากพี ่ ไม่รู ้  

อีโหน่อีเหน่ ผมก็ส่งโครงร่างไปที่  

สวรส. อีสาน ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่

คณะแพทยศาสตร์ มข. หลังจาก

นั้นทาง สวรส. ก็เชิญเราเข้าไปนำ-

เสนอไอเดียในสิ่งที่เราอยากทำ ผม

ก็นำเสนอเรื่องจะทำวิจัยเกี่ยวกับ

บัตรทองนี่แหละ คือผมอยากต่อ-  

ยอดเรื่องบัตรทองหนะ เราเข้าไป

นะเป็นเด็กที่ไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลย คือ

หมายถึงไม่รู ้จักใคร ก็ยังนึกขอบ-

พระค ุณอาจารย ์อยู ่นะท ี ่ เล ือก  

เรา เพราะว่าส่วนมากจะมีพวก

อาจารย์มหาลัย หรือพวกนักวิชา-

การที่เป็นพี่ ๆ อย่างพี่จาก สสจ. 

ขอนแก่น ส่วนจังหวัดชัยภูมินี่ไม่มี

ใครไปเลยนอกจากผม ตอนเรานำ-

ตอนนั้นมันมีเรื่อง

บัตรทองเข้ามาใหม่

ไงครับ ชาวบ้านเขา

ก็ สั บ สน มี ก า ร 

refer ข้ามขั้นตอน 

ผมเลยสนใจอยาก

ทำเรื่องนี้  
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เสนอโครงร่างก็มีอาจารย์เป็น รศ. 

เป็น ผศ. ทั้งนั้นที่ไปนั่งฟังของเรา  

ก็คิดอยู่นะว่าคงไม่ได้แล้วมั้ง ทีนี้

อาจารย์เขาคงเห็นว่าเรามีลูกบ้ามั้ง

ที ่กล้ามานำเสนอ เลยให้ทุนวิจัย

เรามา แต่ก็มีเงื่อนไขว่าเราต้องทำ

เป็นทีมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้

แต่ต้นอยู่แล้ว งานชิ้นนี้ก็เลยเป็น

งานกลุ่มชิ้นแรก ๆ ของผม ทีมของ

ผมเป็นพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้อง

บัตรของโรงพยาบาลภูเขียว ซึ ่ง

เป็นกลุ่มที่รู้เรื่องนี้ดี เขาสัมผัสกับ

เรื่องนี้อยู่แล้ว มันก็ง่ายในการเก็บ

ข้อมูล ทั้งข้อมูลของตัวเลขว่าชาว-

บ้านเขามาใช้ยังไง ขึ้นทะเบียนยัง

ไง  หรือไม่ขึ ้นยังไง เราได้ทุนมา

ตอนนั้นประมาณ 8 หมื่น  ซึ่งมันก็

เยอะมากนะสำหร ับเราท ี ่ ไม ่ม ี

ตำแหน่งอะไรแต่อาจารย์ยอมให้ 

อาจารย์เขาคงคิดกันนะว่าอยาก

เอาพวกระดับต่ำ ๆ มาทำงานวิจัย

ประมาณนี้ พอได้เงินทุนมาเราก็

ฟอร ์มท ีมก ันแล ้ววางแผนเก ็บ

ข้อมูล แต่คราวนี ้เราไม่ได้ทำกัน

แบบโดดเดี่ยวเพราะเรามีทีมจาก 

สวรส. มาเป็นพี่เลี้ยง มีอาจารย์ที่

ปรึกษาซึ่งคนทาง สวรส. เชิญมา

อาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ของ

ผมสมัยเรียน ป. โท เลยค่อนข้าง

คุ้นเคยกัน อาจารย์เขามาลง field 

กับเราด้วย ท่านลงมาติดตาม มา

ช่วยเรา ไม่ได้มาตรวจสอบแต่มา

ช่วยดูช่วยปรับให้มากกว่า ผมว่านี่

คือข้อดีของการทำวิจัยโดยมีแหล่ง

ทุนสนับสนุนเนาะ มันทำให้เราได้

ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย มีการ train 

ด้วยนะ เรียนรู้เข้มเลยว่างานวิจัย

เชิงคุณภาพจะต้องเก็บข้อมูลยังไง 

การสัมภาษณ์เชิงลึกจะต้องทำยัง

ไง การสนทนากลุ่มต้องทำอย่างไร 

พอดีงานชิ ้นนี ้ผมต้องการทำเป็น

เชิงคุณภาพด้วยไง เลยได้ความ

รู้มากขึ้นจริง ๆ ระบบของการนำ

เสนองานก็เป็นขั้นตอน เหมือนกับ

เขาต้องการฝึกให้เราเป็นนักวิจัย

มืออาชีพยังงั้นเลยพี่ พอครบปีก็ส่ง

รายงานการวิจัย เขาก็คัดเลือกส่ง

ไปนำเสนอในเวทีใหญ่ของ สวรส. 

ที่เขาจัดกันที่กรุงเทพฯ นั่นเป็นครั้ง

แรกเลยที ่ผมได ้ข ึ ้นเวท ีใหญ่ ๆ 

ขนาดนั้น ส่วนมากก็ได้ขึ้นแต่เวที

จังหวัด  พอขึ้นเวทีใหญ่มันก็ตื ่น

เต้น แต่มันก็ได้ประสบการณ์ดี

เนาะพี่เนาะ” 

 

 ด ้วยเหต ุ เพราะความ

อาจหาญเมืËอคร—้งไªนำเสนอโครง-

ร่างการวิจ—ยน—Ëนเอง ∑ำให้หนุ่มหน้า

ใสผู้ก—ดไม่ยอมªล่อยก—∫งานวิชา-

การคนน’ ้ได้พ∫ก—∫ขุม∑ร—พย์∑าง

ªัญญาแหล่งใหม่  ได ้เข ้าใจ∑— ้ง

ระเ∫’ย∫วิธ’วิจ —ยและข— ้นตอนของ

การเข้าถึงวิจ—ยระ∫∫สุขภาพ สิËงน—้น

น—Ëนเองจึงเª็นต้น∑าง∑’Ë∑ำให้เขาได้

ม’โอกาส∑ำความรู ้จ—กก—∫รูªแ∫∫

การว ิจ —ยแ∫∫ใหม่แต่ไม ่ไกลต—ว 

อย่าง R2R ∑’Ëม’นามเต็มว่า Routine 

to Research หรือเร’ยกขานก—นแ∫∫

ไ∑ย ๆ  เข้าใจตรงก—นว่า “วิจัยจาก

งานประจำ” ∑’Ëอดิเรกได้เกาะเก’Ëยว

แน่นเหน’ยวก—∫การวิจ—ยล—กษณะน’้

มานานกระ∑—Ëงคว้ารางว—ลระด—∫ชาติ

∫นเว∑ ’การªระช ุมแลกเªล’ Ëยน  

เร ’ยนรู ้  “จากงานประจำสู่งาน

วิจัย” มาครองถึง  2 ªีซ้อน ซึËงถึง

ว—นน’้คงไม่ม’ใครในแวดวง R2R ไม่รู้

จ—กเขา... “อดิเรก  เร่งมานะวงษ์” !  

 

 

วิจัยไม่มีเบื่อ...  
เมื่อก่อการจากงานประจำ 
 

  ส ถ า ∫ — น ว ิ จ — ย ร ะ ∫ ∫ -

สาธารณสุขได ้ช ’ ้แจงแถลงเจต-  

นารมณ ์ของการสน —∫สน ุนให ้

∫ุคลากรผู ้ªฏิ∫—ติงานªระจำ∑าง

ด้านสาธารณสุขในหน่วยงานหรือ

องค์กร∑ุกระด—∫ม’การพ—ฒนางาน

ªระจำสู่งานวิจ—ยน—้นว่า ต้องการให้

เกิดการเชืËอมโยงความรู้  เพราะน—Ëน

จะเª็นช่อง∑างในการสร้างความ

เข ้มแข็งให ้ก —∫ระ∫∫สุขภาพได้  

ในระด—∫หนึ Ëง  ต—วเจ้าหน้า∑’ Ëหรือ

∫ุคลากร∑างสาธารณสุขเองก็จะได้

ร—∫การพ—ฒนา∑—กษะ∑างด้านวิชา-

การ สามารถยกระด—∫การ∫ริหาร-
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จ—ดการของหน่วยงานน—้น  ๆ  ให้ม’

ªระสิ∑ธิภาพ ส่งผลให้เกิดระ∫∫

∫ร ิการด ้านส ุขภาพ∑ ’ Ëด ’และม ’

คุณภาพแก่ªระชาชนตามไªด้วย  

  จุดแข็งของ R2R น—้นคือ

∑ำให้เกิดการพ—ฒนาศ—กยภาพของ

∫ุคลากร  โดยเ©พาะช่วยให้คน

กลุ่มน’้ได้รู้วิธ’การในการส—งเคราะห์

ความรู้จากªัญหา∑’Ëเกิดขึ้นในงาน

ªระจำ∑’ Ë∑ำอยู ่  นำไªสู ่การแลก-

เªล’Ëยนเร’ยนรู้เพืËอให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ใหม่  ๆ ∑—้งในกลุ่มและ

นอกกลุ่ม∑’ Ëเก’ Ëยวข้องได้  ซึ Ëงเสริม

ความเชื Ëอ∑’ Ëว ่าน— ้นด้วยการ∑’ Ë∑าง 

สวรส.  ได้เªิดให้ม’เว∑’แลกเªล’Ëยน-

เร’ยนรู้เรืËอง “R2R ระดับชาติ” มา

จนถึงคร—้ง∑’Ë  �  แล้วในªีน’้  อดิเรก

เองซึ Ëงหายใจเข้าออกเª็น    R2R 

ด้วยเหตุเพราะม’ความเชืËอในเรืËอง

องค์ความรู ้∑ ’ Ëได้จากการ∑ำวิจ—ย

จากงานªระจำว่าสามารถช่วย

แก้ไขªัญหาได้จริง หนุ่มใหญ่ว—ย 

�1  ก็คงไม่พลาด∑’ Ëจะเดิน∑างไª

ร่วมแลกเªล’ Ëยนเร’ยนรู ้ก —∫เพื Ëอน

พ้องน้องพ’Ëชาว R2R หล—งจากกวาดรางว—ลด’เด่นมา  2   ªีซ้อนจากเว∑’น’้  

น—Ëนคือ  รางว—ล R2R ด’เด่นระด—∫การ∫ริการªฐมภูมิªระจำªี  2552   เรืËอง 

แรงงานอ้อยกับการดื่มสุรา กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาค

อีสาน และรางว—ล R2R ด’เด่นระด—∫การ∫ริการªฐมภูมิªระจำªี 2553 เรืËอง 

ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงระบบสุขภาพของแรงงานข้ามชาติใน

ภาคการผลิตเกษตรกรรม กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคอีสาน   

 

  “R2R นี่ผมว่ามันชัดเลยนะพี่ เพราะว่ามันมาจากการทำงานของ

เรา เราก็เห็นมันทุกวันหนะ ก็เหมือนที่ที่ผมทำงาน ทั้งโนนเสลาและตำบล

โนนสะอาดที่ผมเคยอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเป็นแรงงาน ซึ่งมันก็มีตั้งแต่

แรงงานปลูก แรงงานถางหญ้า แรงงานพ่นสารเคมี แรงงานตัดอ้อยขึ้นอ้อย 

ซึ่งวิถีชีวิตของเขาจากที่เคยทำนาทำไร่ก็มาเป็นลูกจ้างโรงงานน้ำตาลนั้นมัน

ต้องเปลี่ยนมันต้องมีปัญหาแน่ ๆ ผมเลยยังมีคำถามค้าง ๆ ใจอยู่ตลอด ก็

เลยอยากทำวิจัยเรื่องแรงงานอ้อยโดยการวิเคราะห์ตัวละครแต่ละตัว ว่า

ใครที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอ้อยบ้าง เช่น เถ้าแก่อ้อย ผู้รับเหมา แล้วก็ตัว

แรงงานเอง เราจะแยกออกมาเลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง มีความเสี่ยงยัง

ไง เจอะเจอปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง เราก็จับชาวบ้านมาคุยกันแล้วสะท้อน

ปัญหาให้เขารับรู้ เราก็ถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ผ่านระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง

สามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบายหรือทำโครงการในการแก้ไขปัญหาหรือ

พัฒนาเรื่องระบบสุขภาวะของแรงงานกลุ่มนี้ได้ เรื่องภาวะสุขภาพและการ

เข้าถึงระบบสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในภาคการผลิตเกษตรกรรมก็

เหมือน ๆ กัน สิ่งที่ผมคิดจะทำนั้นมันก็เข้าทางของ สวรส. เขาเลย พอผม

ขอทุนไปก็ได้รับการอนุมัติ เพราะเขาเห็นว่าเราต้องมีเจตนาที่จะเอาปัญหา

ที่เกิดขึ้นเรื่องระบบสุขภาพของคนในพื้นที่มาแก้ไขผ่านวิธีการของการวิจัย 

อย่างเช่นเรื่องของแรงงานอ้อย ผลการวิจัยของเราพบว่า จะมีคนที่กินเหล้า

ทั้งก่อนและหลังทำงาน เราก็เลยมีการจัดอบรมให้เขามีการลด ละ เลิกจน

เขาเข้าใจ แล้วเราก็เสนอโครงการไปที่ อบต. โคกสะอาด ซึ่งให้เขามาดูแล

ร่วมกันในกลุ่มนี้ด้วย ประมาณนี้ สำหรับการเข้าร่วมเวที R2R แล้วได้รับ

รางวัลนั้น ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้มันเข้าตากรรมการแล้วให้รางวัลดีเด่นมา  

จริง ๆ ผมก็ไม่ทราบชัดนัก แต่คิดว่าน่าจะเป็นการเลือกประเด็นนะ  คนอื่น

เขาอาจจะตั้งคำถามเก่า ๆ ใช้วิธีเก่า ๆ แต่เราโชว์บริบทชุมชนของเราอย่าง

ชัดเจน ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีชีวิตมั้งครับ อีกอย่างเนื้องาน

ของเรามันก็แตะ R2R ชัดเจน โดยเฉพาะสิ่งที่เราทำนั้นสามารถตอบโจทย์

ของพื ้นที ่เราได้ บางครั ้งนะพี่ การแก้ปัญหามันไม่ใช่การหว่านแหทั้ง

ประเทศ เพราะคนแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะผมว่า” 
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  ผลพวงจากเว∑’ªระชุมซึËงรวมคน∑’Ëม’ความเชืËอในเรืËององค์ความรู้

อ—นเกิดจากการ∑ำวิจ—ย ∑ำให้พวกเขาได้ข—∫เคลืËอนก—นต่อด้วยการถ่างความ

เชืËอให้กว้างขึ้น พาก—นเข้าไª “สุมหัวคั่วความคิด” อยู่ในโลกเสมือน∑’ËชืËอ  

GotoKnow ซึËงน—∫ว—นจะม’สมาชิกเพิËมมากขึ้นเรืËอย ๆ  กลายเª็นชุมชน∑’Ë 

“ผลัดกันเล่าจับเข่ากันฟัง”  เรื Ëองราวด’  ๆ  ของผู้คน∑’Ëขนขุม∑ร—พย์∑าง

ªัญญามาแ∫่งªันก—น   หมอหนุ่มคนน’้ก็ไม่ยอมพลาด พุ่งต—วกระโจนเข้าไª

วาดลวดลายอยู ่ในน— ้นก —∫เขาด้วยคนหนึ Ëง  โดยหมู ่มวลสมาชิกชาว 

GotoKnow ต่างรู้จ—กเขาในนาม... ทิมดาบ !  

 

 

เพราะชอบจึงเชื่อ...  เพราะเชื่อจึงเชื่อม 
  GotoKnow  ย่อมาจาก  The Gateway  of  Thailand  ’s Online 

Knowledge Management  เª็นเว็∫ไซต์ในนาม GotoKnow.org ∑’Ëให้∫ริการ

เพื Ëอการจ —ดการความรู ้สำหร —∫กลุ ่มคน∑ำงานและชุมชนน—กªฏิ∫ —ต ิ 

(community of  practice) ของªระเ∑ศไ∑ย และต้องการให้เª็นขุมความรู้

เสมือนเª็นพื้น∑’Ëให้เหล่าสมาชิกจากคนในสาขาอาช’พต่าง ๆ มารวมต—วก—น

เพืËอถ่าย∑อดªระส∫การณ์ลงในระ∫∫∫ล็อก  (blog)  โดยเªิดให้∫ริการมา  

ต—้งแต่ªี  25�� ม’สถา∫—นส่งเสริมการจ—ดการความรู้เพืËอส—งคม  (สคส.)  เª็น

แหล่งสน—∫สนุนง∫ªระมาณสำหร—∫พ—ฒนาระ∫∫และ∫ริหารจ—ดการต—้งแต่

ช่วงเริËมต้น ส่วนªัจจุ∫—น ∑างสำน—กงานกอง∑ุนสน—∫สนุนการสร้างเสริมสุข-

ภาพ (สสส.) ได้ร—∫ช่วงมาสน—∫สนุนต่อเª็นระยะเวลา  3  ªี     

  ถ้ามองในแง่เª็นข—้นตอนหนึËงของกระ∫วนการ “จัดการความรู้” 

∑’Ëได้จากการวิจ—ยจากงานªระจำ R2R ก—∫ GotoKnow ถือเª็นพ—นธมิตร∑’Ë

ม’ความคล้องจองลงต—ว  เนืËองเพราะเª็นแหล่ง∑’Ëผู้คนได้ม’โอกาสเผยแพร่  

ผลงานของต—วเอง ได้ศึกษาและแลกเªล’Ëยนเร’ยนรู้ก—∫มวลหมู่สมาชิกก—นเª็น

∑’Ëครึกครื้น พาก—นเชืËอมร้อยระ∫∫คิด∑’Ëสร้างสรรค์ด้วยก—นจนสามารถร่วม

สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แ∫∫หลวม ๆ ได้อย่างน่าสนใจ หนุ่ม “ทิมดาบ” 

ซึËงได้อาศ—ยพื้น∑’Ëแห่งน’้ในการ∫อกเล่าเรืËองราวและเªิดªระเด็นการสน∑นา

มาเª็นเวลากว่าขว∫ªีแล้ว  และย—งสนุกก—∫การข—∫เคลืËอนความคิดผ่าน  

เครือข่ายส—งคมในโลกไร้สายใ∫น’้จนถึงªัจจุ∫—น หนุ่มผิวขาวร่างสูงยาวแจง

ถึง∑’Ëมาของการก้าวเข้าไªเª็นหนึËงในสมาชิกของ GotoKnow ไว้ว่า...  

  “GotoKnow นี่มันเชื่อมอยู่กับ R2R นะผมว่า แต่มันไม่ใช่เป็นแบบ

ทางการ คือช่วงที่ผมไปรับรางวัลที่เวที R2R ตอนปี 52 แล้วในงานมันก็มี 

section ต่าง ๆ แยกเป็นห้อง ๆ ผมก็เข้าไปห้องหนึ่ง เป็นห้องที่ ดร. นิภาพร 

ลครวงศ์ ซึ ่งคนเขาจะเรียกแกว่า “ดร. กะปุ๋ม” นะพี ่ แกมาพูดเรื ่อง 

GotoKnow เออ ! ชอบที่แกพูดที่แกเล่าถึงข้อดีของการเข้าร่วมเป็นชุมชนใน  

ดร. กะปุ๋ม ... ที่คนในแวดวง Gotoknow 
คุ้นเคยกันดี :  
ภาพจาก http://www.facebook.com/
nipaporn.lakornwong 

หายใจเข้า-ออกเป็น Gotoknow... 
สังเกตจากข้อความบนเสื้อ 
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GotoKnow ตัว ดร. กะปุ๋มนี่มีชื่อ-

เสียงมากเลยในแวดวงนี้ ผมก็ได้มี

โอกาสทำความรู ้จักกับแก มีการ

แบ่งปันข้อมูลกัน แกเอาเรื ่องราว

ของเราไปเล่าใน blog ของแกด้วย 

ซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่คนเรา

ให้การยอมรับและชื่นชมคนอื่น ที่นี่

มันเปิดช่องทางให้เราได้เอาเรื่อง-

ราวของเราที่เราคดิที่เราเจอไปแบง่-

ปันข้อมูลให้คนอื่นได้ด้วย พอกลับ

มาผมก็เริ่มลองเขียนเรื่องลง blog 

ของ GotoKnow บ้าง คือ blog นี่มัน

มีหลายหมวด ทั้งเรื่องงาน ทั้งเรื่อง-

เล่าทั ่วไป ซึ ่งผมจะมีหลาย blog 

เลยพี่  มี “blog R2R” “blog ความ

สุขของหมออนามัย” มี “blog การ

ร่ายรำของตัวอักษร” ซึ่ง blog นี้ผม

จะชอบเขียนเป็นกลอน มี “blog 

ของนว ัตกรรม” “blog ของคน

ภูเขียวที่อยู่ในใจ” ที่ผมจะเอาเรื่อง-

ราวหรือแรงบันดาลใจที ่ได ้จาก

ผู้คนมาเขียนมาเผื่อแผ่คนที่เข้ามา

อ่าน เขาจะได้แง่คิดและช่วยเป็น

แรงบันดาลใจต่อ ๆ กันด้วย ที่ผม

เขียนเกือบทุกวันก็จะเป็นเรื่องเล่า

ในชีวิตประจำวัน ผมชอบการเขียน

ลง blog นะ เพราะมันสามารถเอา

รูปภาพมาลงได้ด้วย ผมว่า Goto- 

Know น ี ่ถ ือเป ็นนว ัตกรรมด ี ๆ   

ส ิ ่ งหน ึ ่ ง ในช ีว ิตของผมเลยนะ 

เพราะที่นี่มันสามารถเชื่อมผู้คนให้

รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน การได้

เขียนได้อ่านมันก็ทำให้เราเข้าใจตัว-

เองเข้าใจชีวิตด้วย และในนั้นมันก็

เป็นศูนย์รวมของความรู้ เพราะเขา

มีการจัดเป็นหมวดหมูไ่ว้ ซ่ึงหลาย ๆ 

อย่างเราสามารถเปิดเข้าไปดูได้

ง่าย ๆ ”   

 

  อย่างไรก็ตาม หมออนาม—ย

หนุ่มในนามจอ “ทิมดาบ” ก็ได้ย้ำ

ช—ดว่า  GotoKnow  คือแหล่ง∑’ Ë  

ให้ผู ้คนได้เข้าไªเร’ยนรู ้เร ื Ëองราว  

ของก—นและก—น  แต่ถ้ามองในแง่

ªระโยชน์∑’Ëเª็นรูªธรรมหรือในแง่

ส—งเคราะห์ออกมาเª็นองค์ความรู้ 

พื้น∑’Ëแห่งน’้ไม่ได้ม’รูªแ∫∫อย่างเª็น

∑างการหรือเª็นวิชาการขนาดน—้น 

เพราะว—ตถุªระสงค์∑’Ëแ∑้จริงก็เª็น

ไªตามสโลแกน∑’Ëแªะไว้∫นหน้าจอ

แรกของ GotoKnow อย่างช—ดเจน

แล้วว่า  เª็นพื้น∑’Ëสำหร—∫ “เรียง-

ร้อยเรื่องราว... บอกเล่า... ผ่าน

บันทึก” !  

 

 

องค์ความรู้จะเติบใหญ่... 
เพราะใด ๆ ในโลกล้วน... 
เกี่ยวโยง 
 

  ตื ่นเช้า...ผมรู ้ส ึกคิดถึง

เรื ่องราวเก่า ๆ ที ่ผ่านมาในชีวิต  

ผม และคนที่อยู่ในห้วงคำนึงของ

ดวงใจของผม หนึ ่งในนั ้นก ็ค ือ   

“ปู่สอน กล้าศึก”…   

  ผมเขียนถึง...ปู ่สอน ไว้ 

10 บันทึกแล้ว ณ พื้นที่แห่งนี้… ใน

ความตั ้งใจของผม ผมต้องการ

เขียนบันทึกรวมเล่ม ซึ่งเป็นผลงาน

ชิ ้นโบว์แดงของผมก็ว่าได้ อยาก

เขียนชีวประวัติของปู่สอนเป็นงาน

วิจัยเชิงคุณภาพ ที่แสดงถึงวิถีชีวิต 

สุขภาวะของผู้สูงอายุในการดูแล

สุขภาพและสิ ่งแวดล้อม ตอนนี ้  

ผมกำลังปรึกษาผู้รู ้ในการจัดการ

ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้เขียนเป็นงาน

วิจัย ความตั้งใจนี้ ปู่สอนสนับสนุน

และให้กำลังใจผมอย่างเต็มกำลัง...    

  ผมเป็น “หมออนามัย” 

แต่ผมว่าถ้าผมสามารถทำอะไรได้

อีกตามกำลังความสามารถของเรา

ก็ควรจะทำ  ยิ ่งสำหรับบ้านเกิด

แล้ว ผมควรทำอย่างยิ่ง ถึงได้มีคน

แซวผมว่า เป็นประเภท “ทำทุก

อย่างที่ไม่ใช่หน้าที่ อยู่ทุกทีที่ไม่ใช่

ที่ทำงาน” แต่ผมนับว่าเป็นคำชม

นะครับ 

  ∫∑∫ —น∑ ึกข ้างต ้น  ค ือ

ต—วอย่างเรืËองราว∫างส่วน∑’Ë “ทิม-

ดาบ”  ได ้∫อกเล ่าไว ้∫นพ ื ้น∑ ’ Ë   

blog    ของ   GotoKnow   (http://

www.gotoknow.org/profiles/users/

adirek_reng)  เมื Ëอว —นเสาร์∑ ’ Ë  19 

ปู่สอน กล้าศึก : ผู้เฒ่าที่หมอ-
อดิเรกให้ความศรัทธาจนอยาก  
ทำ R2R เรื่องชีวิตของท่าน 
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ม’นาคม  255�  ในห—วเร ื Ëอง  “วัย-

วัน...วัยเด็ก...ปู่สอน กล้าศึก  

ผู้ปลูกต้นไม้ในใจคน (ตอนที่ 

11)” เหตุ∑’ËยกเรืËองน’้ขึ้นมาเล่าและ

ฝันจะผูกเร ื Ëองด้วยกระ∫วนการ  

∑างวิชาการ ก็เพราะชายหนุ่มสน- 

ใจวิถ’ช’วิตของผู้เฒ่าคนหนึËง∑’ Ëชื Ëอ  

“สอน กล้าศึก” หรือ∑’Ëผู้คนเร’ยก

ก—นติดªากว่า “ปู่สอน” อดิเรกเล่า

เพิËมเติมว่า ªู่สอน กล้าศึก  เª็นผู้-

อาวุโส∑’Ëอาศ—ยอยู่ในหมู่∫้านหนึËงใน

เขตร—∫ผิดชอ∫ของสถาน’อนาม—ยโนน-

เสลา อายุªระมาณ �0 ªี  หลาย

คนมองว่า∑ ่านเª็น  “ผ’∫ ้าªลูก

ต้นไม้”  เพราะªลูกต้นไม้ไªเรื Ëอย

ตามแนวถนนตามพื ้น∑ ’ Ëว —ด  ซ ึ Ëง

หลายคนไม่เข้าใจเหตุผลในสิËง∑’ Ë

∑่าน∑ำก็ตำหนิ∫้างหาว่าเส’ยสติ

∫้าง แต่∑่านก็ไม่สนใจ ย—งคงเลือก

∑ำในสิ Ëง∑’ Ëตนเชื Ëอว่า  “การปลูก

ต้นไม้คือการปฏิบัติธรรม”  โดย

∑่านได้∑ำตามความเชืËอน’้มากว่า 

20 ªีแล้ว ชายผู้ศร—∑ธาในวิถ’ªฏิ∫—ติ

ของผู้เฒ่าจึงอยากต่อยอดเª็นองค์-

ความรู้ผ่านระเ∫’ย∫วิธ’วิจ—ย ซึËงเขา

มองว่าน’ Ëก็คือการ∑ำ  R2R  อย่าง

หนึËง  เพราะได้วางโครงเอาไว้โดย

ต—้งคำถามว่า   ผู้สูงอายุคนหนึËงเขา

ม’สุขภาวะอย่างไร ม’กระ∫วนคิด∑’Ë

เชืËอมโยงต่อจิตสาธารณะอย่างไร∑’Ë

∑ำให้คล’ Ëคลายจนกลายเª็นวิถ ’

ªฏิ∫—ติอย่างในªัจจุ∫—น หมอหนุ่ม

ช่างคิดมองว่า น’ËคือสิËงน่า∑้า∑าย

มากสำหร—∫การสร้างองค์ความรู้∑’Ë

ว่าด้วยการเชืËอมโยงระ∫∫คิดของ

คน ขณะน’้งานชิ้นน’้กำล—งอยู่ในข—้น-

ตอนของการ∑∫∑วนและªรึกษา

อาจารย์    

 

  “การที ่ผู ้สูงอายุคนหนึ่ง

ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  มีคุณค่า

ในตัวเอง  มีจิตเป็นสาธารณะ ผม

ว่าคนแบบนี้น่าสนใจ ผมคิดว่าต่อ

ไปโลกของเราน่าจะอยู่ได้ก็เพราะ

คนที่มีจิตสาธารณะแบบนี้นะ ผม

เช ื ่อของผมนะว ่าคนเล ็ก ๆ จะ

สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้  อย่าง

ของปู่นี่เขาสร้างสิ่งที่เมื่อ 20 - 30 ปี

ก่อนคนเขาไม่เข้าใจกัน แต่พอเวลา

ผ่านไปต้นไม้ที ่ปู ่ปลูกมันใหญ่โต  

ให้ร่มเงากับคนที่สัญจรไปมา บาง

ต้นก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุน-

ไพรให้กับผู้คนในหมู่บ้านได้เก็บได้

เกี่ยว นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก

เล็ก ๆ แล้ว ผมเขียนเรื่องของแกลง 

blog ก็มีคนเข้ามาอ่านเข้ามาชื่นชม

มากมายเลย หลายคนสนับสนุนให้

ผมรวบรวมองค์ความรู้เป็นงานวิจัย

เหมือนที่ผมหวังไว้ คือผมนี่มีความ

คิดว่าอยากจะรวบรวมเรื่องราวของ

คนภูเขียวไว้เป็นองค์ความรู้ ผมกะ

จะทำเรื่อง 5 คนต้นแบบในภูเขียว

ที่น่าจดจำ นอกจากปู่สอนแล้ว ที่มี

อยู ่ในใจก็ คุณโกวิท  วัฒนกุล 

ดาราเจ ้ าบทบาทลูกหลานคน

ภูเขียว อาจารย์ดนัย ไกรศักดิ์  

มานะศิลป ์อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพ

รักของลูกศิษย์ชาวภูเขียว แล้วก็ 

หลวงปู่สีทัศน์ พระนักพัฒนาและ

เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนชาว

ภูเขียว ส่วนอีกคนนี่ผมกำลังตัดสิน

ใจอยู่ว่าจะเอาใครดี และพอผมไป

เขียนลง blog เกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ ก็  

จะมีพี่ ๆ ที่อยู่ใน blog  บอกว่าน่า

สนใจมาก คิดจะลงขันกันทำ ผม

กะว่าจะทำเป็นรูปแบบหนังสือเพื่อ

เผยแพร่ด้วย เช่น ใครที่เข้ามาเที่ยว

หรือมาทำงานที่นี่ อย่างนายอำเภอ

ใหม่หรือข้าราชการใหม่ ถ้าได้อ่าน

ก็จะเข้าใจ ผมกะจะให้หนังสือเป็น

แรงบันดาลใจแก่ผู ้คน ประมาณ

บุญค้ำที ่หมออำพลเขียน ผมว่า

หนังสือเล่มนั้นหนะน่าจะเป็นต้น

แบบของหมออนามัยในอุดมคติ

เลยนะ เป็นที ่น่าสังเกตว่าตอนนี้

น้อง ๆ จบหมออนามัยกันมาจาก

หลายที่  ความเป็นหมออนามัยมัน

อาจจะไม่ลึกซึ้งพอ ถ้าน้องได้อ่าน

บุญค้ำก็จะได้แรงบันดาลใจ ช่วย

ให ้ทำงานอย่างม ีความสุขและ

เข้าใจตัวเองมากกว่าที่เราเห็นกัน

ในปัจจุบัน”  

 

บุญค้ำ : หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจ 
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  ดู  ๆ  แล้ว  ผู ้ชายคนน’้ไม่เคยจะหยุดฝันเลย ช่างม’มานะและม’

ความมุ่งม—Ëนอย่างน่าเหลือเชืËอ... จริงจริง !   

 

 

หมออนามัยนักวิชาการ : หากเข้าใจปณิธาน...  
ก็คงไม่นานเกินรอ  

 

  เนืËองเพราะ R2R ได้∑ำให้อดิเรกม’โอกาสเจอะเจอก—∫ก—ลยาณมิตร

∑’ËเชืËอมร้อยก—นอยู่ในโลกเสมือน โดยเกาะเก’Ëยวก—นจนสนิ∑ชิดเชื้อ ซึËงน—Ëนคือ

กลุ่มคน∑’Ëหนุ่มใหญ่ให้ความสำค—ญ แต่กระน—้นเขาก็ไม่เคย∑ิ้งเพืËอนร่วม

อาช’พอย่างกลุ่มหมออนาม—ยน—กวิชาการในพื้น∑’Ë พยายามจะเชืËอมกลุ่มคน

เหล่าน’้ให้แน่นแฟ้นเข้มแข็ง น—Ëนเองจึง∑ำให้ ณ ว—นน’้    หมออนาม—ยผู้ม’

ªระส∫การณ์ในการ∑ำงานสายสุขภาพมา 21 ªีเต็มจึงต้อง∫ริหารเวลา

อย่างหน—ก ∑—้งให้ก—∫ครอ∫คร—ว  ให้ก—∫งานªระจำในสถาน’อนาม—ย∑’Ëม’อย่าง

ล้นเหลือ   รวมถึงต้องให้เวลาก—∫การเª็น∑’Ëªรึกษา  เª็นวิ∑ยากรอ∫รมเรืËอง

งานวิจ—ย  เª็นผู้สน—∫สนุนกลุ่มหมออนาม—ยใหม่ให้สนใจในเรืËองงานวิชาการ 

เขาจึงไม่ªฏิเสธหากม’ใครมาขอความรู้หรือขอความช่วยเหลือ  ด้วยมุ่ง

พ—ฒนาให้เกิด “ชุมชนวิชาการ” ขึ้นมาในกลุ่มหมออนาม—ย  ซึËงก็ม’∫้าง∫าง

ส่วน∑’Ëดูเหมือนไªตาม∑าง∑’Ëหว—ง อย่างน้อยก็พอจะเª็นน้ำหล่อเย็นให้ก—∫

ช’วิต คุ้มค่าพอก—∫พล—งแรง∑’Ëลงให้... แ∑∫หมดหน้าต—ก !  

 

  “ผมว่าตอนนี้ ภูเขียวของเรานี่งานวิชาการค่อนข้างเด่นนะ คือ

ของรางวัลมันอาจไม่การันตีอะไรได้เยอะ แต่ผมว่ามันมีความตื่นตัวกันมาก

เลย เช่น จำนวนของน้องที่ส่งโปสเตอร์ไปร่วมเวทีวิชาการเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ที่

ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานก็มากแล้วเราก็สามารถได้รางวัลทุกปี ก็เป็นสิ่งที่ไม่

ธรรมดานะผมว่า เป็นความภูมิใจ

เล็ก ๆ ของคนที่ปิดทองหลังพระ  

เพราะงานท ุกช ิ ้นท ี ่น ้องเขาได ้

รางวัล  ผมจะดูตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึง

ไฟล์ที ่จะนำเสนอ คือบางเรื ่องก็

ปรับไฟล์ให้ด้วยและปรับ concept  

paper ให้ด้วยเลย  คือพออายุเพิ่ม

มากขึ ้น ได้รางวัลอะไรมาเยอะ  

ผมก็เริ ่มเปลี ่ยนมุมมองอยากจะ

เป็นผู ้ให ้แล้วหละเนาะ  แค่เรา

เปลี่ยนเป็นผู้ให้เราก็มีความสุขนะ

พี่  อย่างน้อยเรามีให้ในเรื่องของ

ข้อมูล วิชาการเราก็แปลงให้เป็น

ประโยชน ์ก ับเร ื ่ องบร ิการทาง

สุขภาพแก่ชาวบ้าน  ต่อจากนี ้ก็

อยากผลักดันให้ร ุ ่นน้องเป็น fa  

( faci l i tator  หมายถึง  ว ิ∑ยากร-

ก ระ∫วนการ /ผู ้ อ ำนวยความ

สะดวกในเว∑’อ∫รมเสวนา  :  ผู ้

เข’ยน) ของ R2R ต่อ คืออาจารย์กะ-

ปุ๋มบอกว่า คุณอดิเรก คุณสามารถ

เป็นหนุ่มเชียร์ของ R2R ได้แล้วนะ 

เราก็เริ่มเชียร์ใน blog เรา สำหรับ

ส ่งผลงานผมก ็ย ังส ่งบ ้างนะพ ี ่  

รางวัลมันก็ดีอย่างหนึ่งว่ามันการัน-

ตีเราได้ อีกอย่างรางวัลไม่ใช่เชื ้อ

โรคที่ไม่น่าอยากได้ (ห—วเราะเส’ยง

ด—ง) แต่เรื่องรางวัลเป็นเหตุผลรอง

ไปแล้ว ผมคิดว่าการที่เราส่งไปมัน

ทำให้เราได้แชร์ข้อมูลกับคนอื ่น

ด้วยไง การได้ร่วมเวทีทำให้เราได้

แนวความคิดในการทำงานใหม่ ๆ 

อย่างตอนนี้ก็มีเรื ่อง KM (Know-

ledge Management  : การจ—ดการ

ความรู้  ; ผู้เข’ยน) เรื่องแผนที่ทาง-

เดินยุทธศาสตร์ ตอนนี้ผมเลยต้อง
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เป็นวิทยากรสอนเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้น

อ ีก 2 – 3 เด ือนครั ้งก ็เด ินสาย  

ไปต่างจังหวัด ช่วยพี ่น้อง อบต. 

บุรีรัมย์บ้าง สุรินทร์บ้าง ตอนนี้ไป

ทั่วแล้วพี่”   

 

  ดูเหมือนโลกด้านหนึËงใน

∫∑∫า∑น—กวิชาการของอดิเรกจะ

โªร่งโล่ง แต่ขณะเด’ยวก—นก็ม’โลก

อ’กด้าน∑’Ëคล้ายจะมืดมน  เพราะม’  

ผู ้∑ ’ Ë ได ้ช ื Ëอว ่าเª็น  “น—กว ิชาการ-

สาธารณสุข” ∫างคน  ไม่ยอมเชืËอ

ในสิËง∑’ËเขาพรËำวอนให้เห็นªระโยชน์

อ—นแ∑้จริงของงานวิจ—ย ด้วยเหตุน’้

จึงม’ไม่น้อย∑’Ëย—งคงยึดจริตและคิด

∑ำ... แ∫∫เดิม ๆ 

 

  “ผมว่างานว ิชาการใน

ระดับสถานีอนามัยนี่ ตอนนี้คนที่

ทำด้วยใจมันค่อนข้างน้อยอยู่นะพี่  

ของสาธารณสุขเรายังมีเยอะเลยที่

เอาผลงานวิชาการไปคัดลอกแล้ว

เปลี่ยนแค่ปกเพื่อให้ผ่านประเมิน  

ถ้าทำได้แค่นั้น ความหวังที่จะให้

งานวิชาการมาช่วยงานประจำก็

คงจะยาก จริง ๆ ผมมองว่างาน

วิชาการนั้นน่าจะเป็นการพัฒนาที่

ตัวเราก่อนโดยเฉพาะเรื ่องความ

ซื่อสัตย์ งานวิชาการมันก็เหมือน

การทบทวนตนเอง  มีบททวนใจซึ่ง

เป็นขั้นตอนแรก ๆ  ที่ทำให้เราได้

ออกไปสืบค้นหรือตั ้งคำถามที ่ดี   

ถ้ามีการเก็บข้อมูลเป็นระบบจริง ๆ 

มีระเบียบวิธีวิจัยที ่ถูกต้อง เราก็

สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาใน

งานประจำได้ แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อย

มองตรงนั้น ที่ทำวิชาการก็เพราะ

ต้องการให้ผ ่านเกณฑ์ประเม ิน  

ต้องการทำซี 6 ซี 7 เรื่องนี้ผมเจอ

มากับตัว เพราะมีคนมาจ้างผม

เยอะ แต่ผมบอกว่า เอ้อ !  ของผม

นี ้ค ือช่วยได้ค ือช่วย คือช่วยหา

ข้อมูลได้ ช่วยดูกรอบ หรือช่วยดู

การเขียนได้ แต่ถ้าทำให้เลยนี่ไม่

เอา คือการจ้างนี ่ผมว่ามันน่าจะ

เป็นสิ ่งที ่เลวร้ายที ่สุดในวิชาการ

เลยนะ งานวิชาการมันควรจะเป็น

เรื่องที่ทำด้วยใจ การเอางานวิจัย

ไปให้คนอื่นคัดลอกแล้วเปลี่ยนปก  

ผมว่าไม่ใช ่เป ็นการทำบุญแล้ว

เนาะ มันเป็นการทำบาปสำหรับ

เขานะ ผมว่าการทำงานวิจัยมัน

อาจไม่ได้ช่วยเหลือคนเป็นนับร้อย

นับแสน แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้

ค ุณมีอะไรเพิ ่มมากขึ ้นในเซลล์

สมองนะ ผมคิดว่าศักดิ ์ศรีมันมี

ค ุณค่ามากกว ่าท ี ่ เราจะได ้การ

ยอมรับนับถือจากคนอื่นแต่ทำสิ่งที่

ไม่ถูกต้องหรือผิดจรรยาบรรณ”    

 

  สิËง∑’Ëหมออนาม—ยหนุ่มผู้ม’

ความเชื Ëอในเรื Ëอง  “งานวิชาการ

เปลี่ยนโลกได้”  สะ∑้อนออกมา 

น่าจะส่งผลกระ∑∫ต่อจิตใจมาก

โขอยู ่  ∑ว ่าเขาก ็ย —งคงหว —งเพ ื Ëอ

ยืนย—นความเชืËอน—้นต่อไª ด้วยการ

∑ิ ้ง∑ ้ายพร ้อมก—∫ฝากฝันไªก—∫  

หมออนาม—ยรุ่นใหม่∑’Ëใฝ่ใจก—∫เรืËอง

งานวิชาการ ขอให้เขาเหล่าน—้นม’

ªณิธานในการ∑ำงาน มุ่งม—Ëนหม—Ëน

ªระพฤติเพืËอให้ว—นหนึËง คำว่า “นัก-

วิชาการสาธารณสุข”  ∑’ Ë∫รรดา

สิ่ ง ที่ ห ม อ อ น า มั ย

หนุ่มผู้มีความเชื่อใน

เรื่อง “งานวิชาการ

เ ป ลี่ ย น โ ล ก ไ ด้ ” 

สะท้อนออกมา น่าจะ

ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

จิตใจมากโขอยู่  
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หมออนาม—ยกำล—งน— Ëงครองตำแหน่งก—นอยู ่เห ็น  ๆ  พวกเขาจะได้เª็น   

“ตัวจริง”  ก—∫เขา...  เส’ย∑’  !  

  “อยากฝากน้อง ๆ หมออนามัยว่า เริ ่มแรกต้องมีความคิดว่า

ความรู้อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ซึ่งพวกเรานี่มีความรู้นะแต่ไม่กล้าคิด และ

มักมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก เชื่อว่ามันน่าจะเป็นของคนจบ ป. โท  

ป. เอก หรืออย่างอื่นที่เขาเก่ง ๆ ทำกันมากกว่า จริง ๆ แล้ว R2R หรืองาน

วิจัยอื่น ๆ ความน่าสนใจมันน่าจะอยู่กับพวกเราเอง โดยเฉพาะพวกเรา  

หมออนามัยนี่มันมีประเด็นให้เล่นตั้งเยอะ ในแต่ละพื้นที่ก็มีเรื ่องราวไม่

เหมือนกัน เราคลุกคลีกับปัญหาเราน่าจะเห็นปัญหานั ้นเอง สามารถ  

ตั้งคำถามใหม่ ๆ ให้ต่างจากเดิมที่คนอื่นเขาเคยมาตั้งให้ ถ้าเราตั้งปัญหา

ใหม่เราน่าจะได้คำตอบใหม่ ซึ่งเหมาะสมกับเรามากกว่า สิ่งสำคัญเลย  

คือปรับระบบคิด น้อง ๆ ต้องคิดให้ออกจากกรอบ เราต้องคิดว่าในพื้น  

ที่เรา เราต้องเป็นคนที่รู้เรื่องมากที่สุด ถ้าเราไม่กล้าที่จะออกจากเส้นที่ถูก  

ขีดไว้ มันจะทำให้เราอยู่แบบเดิม ๆ อยู่แบบหุ่นยนต์ มันต้องกล้าเริ่ม กล้า

เปลี่ยน นักวิชาการจากจังหวัดหรืออำเภอไม่มีใครมารู้เท่าเราหรอก ถ้าคิด

ได้อย่างนี้เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น หลังจากนั้นก็จะเริ่มคิดทำโน่นนี่ได้ 

คือ อยากให้คนที่เป็นนักวิชาการต้องมีใจรักงานวิชาการด้วยนะ ต้องใช้

อิทธิบาท 4 มี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ส่วนทักษะหรือความรู ้ใน

กระบวนการวิจัยนั้น เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางให้แสวงหาเยอะแยะ อย่ากลัวไป

เลย  ขอให้มุ่งมั่นและจริงจังเท่านั้นพอ”   

 

 

 

อดิเรก เร่งมานะวงษ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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